

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Đó là một trong những nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Thanh tra Chính phủ tổ chức vào sáng ngày 29/12. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2023, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua hoạt động thanh tra phát hiện sai phạm về tiền tăng gần 200%, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng hơn 600% so với năm 2022; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng. Việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp

tục có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 10% số vụ việc và 47% số đối tượng. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 362.883 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 422.601 đơn các loại, đã giải quyết 88,4% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền...

Năm 2024, toàn ngành thanh tra phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phần đầu đạt hơn 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt hơn 90%. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh

giá cao những kết quả ngành thanh tra đạt được trong năm 2023 và yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thực hiện tốt Luật Thanh tra năm 2022; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương để phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

TRỊNH CƯỜNG

VỮ THƯ Thêm 7 sản phẩm đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận OCOP xếp hạng 3 sao

Chiều ngày 29/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Vũ Thư có 7 sản phẩm của 5 chủ thể đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP gồm: cốm truyền thống Thanh Hương (gia đình ông Hoàng Đình Nhân, xã Đông Thanh);

nấm sò Nga Đĩnh (gia đình bà Phạm Thị Nga, xã Tân Lập); đồ gỗ Dũng Nghĩa (gia đình ông La Văn Luyến, xã Dũng Nghĩa); rượu nếp cái, rượu thảo mộc (cơ sở sản xuất rượu Năm Tấn, xã Minh Khai); đường da 123 Plus+, 023 Serum Peeling Plus+ (Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế TTB Group, cụm công nghiệp xã Minh Lăng).

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thẩm định

hồ sơ, chấm điểm độc lập ở từng tiêu chí cho từng sản phẩm; kết quả 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP xếp hạng 3 sao.

Sau hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Thư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất UBND huyện ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP xếp hạng 3 sao đối với 7 sản phẩm trên.

QUỲNH LƯU

Khẩn trương hoàn thiện dự án cải tạo đê tả Trà Lý huyện Hưng Hà

Để bảo đảm sớm đưa công trình vào phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và bảo đảm an toàn giao thông, những ngày qua, đơn vị nhà thầu trên công trường thi công dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650 huyện Hưng Hà đã khắc phục mọi khó khăn để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.



Thi công đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600.

Dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650 huyện Hưng Hà được khởi công từ tháng 1/2022 với tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng gần 70 tỷ đồng. Hàng mục đắp hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê tả Trà Lý

từ K2+900 đến K6+600 có chiều dài khoảng 4km; hàng mục kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650 để chống sạt lở thượng lưu cầu Tịnh Xuyên dài khoảng 540m và gia cố kè cửa ra cống Tịnh Xuyên, nối tiếp từ đoạn đê gia cố ra sông Trà Lý có chiều dài khoảng 250m. Ngoài ra, dự án bao gồm một số công trình phụ trợ như: xây

dựng mới điểm canh đê An Tiến dài K6+200, xây dựng mới nhà quản lý đê điều Tịnh Xuyên...

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện việc đắp đất áp trục mở rộng mặt cắt đê 9m, nâng cao mặt đê, thi công đường hành lang chân đê phía đông và trồng cỏ mái đê; lu nền, rải cấp phối đá dăm, tưới nhựa mặt đê hoàn thành trên 95% và chuẩn

bị thảm bê tông nhựa mặt đường đê. Các hạng mục đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng gồm: Tuyến kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên, đoạn từ K2+165 đến K2+650 đê tả Trà Lý với chiều dài 540m theo hình thức kè lát mái hộ bờ; kè cửa ra cống Tịnh Xuyên, đoạn từ kè đá xây đã có sát cống Tịnh Xuyên ra phía sông theo hình thức kè lát mái hộ bờ; xây dựng mới điểm canh đê An Tiến và nhà quản lý đê điều Tịnh Xuyên. Ông Lưu Văn Hưng, chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Đông Bắc cho biết: Hiện khối lượng hoàn thành của dự án đạt trên 80%. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình theo kế hoạch được giao.

Để việc đầu tư xây dựng công trình bảo đảm đúng mục tiêu của dự án và phát huy hiệu quả mà dự án đã được đầu tư xây dựng, UBND huyện Hưng Hà đang đề nghị UBND tỉnh cho phép điều

NGUYỄN THỜI

Nhiều vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị được làm rõ

(tiếp theo và hết)

BÀI 6: TIẾP TỤC SIẾT CHẶT QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM



Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình).

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, vấn đề dạy thêm, học thêm tiếp tục được đưa ra tại phiên thảo luận tổ, chất vấn. Trong đó, đại biểu Đào Đức Hưng (tổ Vũ Thư) đã chất vấn đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung: Tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, sau khi nghe đồng chí trả lời chất vấn về tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, các giải pháp giải quyết tình trạng dạy thêm, học thêm ở một số trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, tôi thấy đã có sự chuyển biến tại một số địa phương. Tuy nhiên, tình trạng dạy thêm, học thêm đã chuyển hướng sang một số hình thức khác như: chuyển địa điểm dạy thêm thường xuyên, dạy

văn hóa tại một số trung tâm ngoại ngữ... Đồng chí cho biết trách nhiệm của ngành, giải pháp trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng trên nhằm ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Toàn tỉnh có 90 trung tâm ngoại ngữ, 14 trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Trả lời câu hỏi của đại biểu, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh cần đặt trong bối cảnh chung của toàn quốc, mà trước hết chúng ta cần định vị chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Bình so với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và toàn quốc. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023,

phổ điểm trung bình chung của Thái Bình xếp thứ 15, tổng số học sinh đạt điểm 10 xếp thứ 11; tỷ lệ học sinh đạt điểm cao (từ 7 điểm trở lên) nằm trong top cao so với toàn quốc. Số học sinh đỗ vào các trường đại học là 12.120 em (chiếm 62% số học sinh đăng ký dự tuyển), nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học có uy tín. Thái Bình là tỉnh thứ 7 được công nhận phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (mức cao nhất của phổ cập giáo dục THCS). Để có được chất lượng giáo dục ổn định ở top cao của cả nước trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh không có nhiều thuận lợi là sự cố gắng nỗ lực của người học, của các thầy cô giáo, sự đồng hành của các bậc cha mẹ học sinh; sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính

đạo và học ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng sống; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng phát triển các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp... được đa số học viên, cha mẹ học viên hài lòng về chất lượng giáo dục.

Tiếp tục siết chặt, xử lý nghiêm các vi phạm về dạy thêm, học thêm

Tuy nhiên, theo phản ánh từ dư luận xã hội vẫn còn một số doanh nghiệp sử dụng địa điểm hoạt động của trung tâm chung với cơ sở dạy thêm, học thêm gây khó khăn cho công tác quản lý và bức xúc trong nhân dân về việc tổ chức dạy thêm, học thêm núp bóng, biến tướng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường rà soát quy trình, thủ tục, hồ sơ cho phép thành lập, hoạt động của các trung tâm; ban hành các văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động của các trung tâm trên địa bàn; tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát đột xuất hoạt động dạy học của các trung tâm, trong đó chú trọng kiểm tra về công tác tuyển sinh, chương trình, giáo trình, tài liệu sử dụng; giáo viên tham gia giảng dạy... nhằm kịp thời phát hiện các trung tâm, cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời xử lý vi phạm của một số trung tâm, yêu cầu trung tâm cam kết không tái phạm, cơ sở giáo dục có hình thức xử lý đối với những giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng

dạy thêm, học thêm không đúng quy định, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thường xuyên ngoài ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống bảo đảm đúng quy định.

Trước hết, chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 6759 ngày 4/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận trong thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có quy định cụ thể, cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, bảo đảm chất lượng theo đúng nhu cầu thực của người học; được học giáo viên giỏi; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt; không có hiện tượng tiêu cực, đồng thời có hành lang pháp lý để quản lý, chế tài. Cấm hoàn toàn việc dạy thêm ở bậc tiểu học dưới mọi hình thức. Đẩy mạnh hơn nữa

việc phân cấp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên ngoài nhà trường trên địa bàn cho phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và chính quyền địa phương. Đề cao vai trò của thủ trưởng các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định trong nhà trường và giáo viên của nhà trường vi phạm các quy định dạy thêm, học thêm ở ngoài nhà trường. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trung tâm vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động.

Để làm rõ hơn nội dung đại biểu chất vấn, cùng với phần trả lời của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu về kết quả việc giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm; đồng chí Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình phát biểu về công tác quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, cử tri và nhân dân rất bức

xúc về tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII đã chất vấn về nội dung này, yêu cầu ngành chuyên môn, các huyện, thành phố vào cuộc chấn chỉnh nên đã tạm lắng một thời gian. Tuy nhiên thời gian qua, dạy thêm, học thêm lại chuyển hướng sang một số hình thức khác, tinh vi hơn. Vì vậy, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng trường học trên địa bàn quản trị nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, kỹ cam kết không vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các giáo viên vi phạm, các cơ sở hoạt động không có giấy phép, sai quy định về dạy thêm, học thêm. Thời gian tới, HĐND tỉnh cùng với các tổ đại biểu sẽ tiếp tục giám sát về dạy thêm, học thêm, học thêm trái quy định, học thêm, học thêm trái quy định.

MANH CƯỜNG - THU THỦY



Trên địa bàn tỉnh hiện có 90 trung tâm ngoại ngữ.